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Erindi: Foreldraráð leikskóla Hafnarfjarðar óskar eftir upplýsingum um umbætur sem 

gerðar hafa verið eftir aðalskoðun á leikskólalóðum sem fram fór vorið 2013. 

Foreldraráð leikskóla Hafnarfjarðar óskar eftir viðbrögðum fræðsluráðs við eftirfarandi 

spurningum varðandi aðalskoðun sem framkvæmd var á leikskólalóðum á öllum leikskólum 

Hafnarfjarðarbæjar vorið 2013 og óskar einnig eftir upplýsingum um það hvort aðalskoðun 

sem áætluð var á árinu 2014 hafi verið framkvæmd og ef aðalskoðun hefur ekki verið 

framkvæmd þá hvenær væri von á því.  

Foreldraráð leikskóla óskar eftir svörum við eftirtöldum spurningum: 

1. Hvaða áætlanir hafa verið gerðar til að bæta þá hluti sem athugasemdir voru gerðar 

við aðalskoðun á leikskólalóðum sem framkvæmdar voru vorið 2013? 

2. Hvaða framkvæmdir til umbóta hefur Hafnarfjarðarbær þegar lokið á leikskólum 

Hafnarfjarðar eftir að aðalskoðun fór fram? 

3. Hvaða framkvæmdir hefur ekki verið farið í nú þegar og hvenær eru umræddar 

framkvæmdir áætlaðar? 

4. Ef aðalskoðun sem áætluð var fyrir árið 2014 hefur ekki verið framkvæmd, hvenær 

er þá von á þeirri aðalskoðun? 

 

Foreldraráð leikskóla Hafnarfjarðar óskar eftir svörum við eftirfarandi spurningum á næsta 

fundi fræðsluráðs Hafnarfjarðar 

 

Virðingarfyllst, 

Helga Hrönn Óskarsdóttir 

Formaður Foreldraráðs leikskóla Hafnarfjarðar 


